



KANTARY BAY

— RAYONG —

HOTEL & SERVICED APARTMENTS

Kantary Bay Hotel & Serviced Apartments, Rayong

โรงแรมแคนทารี เบย์ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ระยอง ตั้งอยู่บริเวณหาดแสงจันทร์ ห่างจากตัวเมืองเพียง 10 นาทีเท่านั้น ให้บริการทุกท่านด้วยมาตรฐานระดับ 4 ดาว โดยเปิดให้บริการที่จ.ระยองมาแล้ว 8 ปี ทุกท่านสามารถเล่นน้ำทะเลได้เพียงแค่เดินข้ามถนนเท่านั้น

ตัวโรงแรม ออกแบบในสไตล์เรียบง่าย แยกออกเป็น 2 อาคาร เน้นสีขาวเพื่อให้โรงแรมดูโปร่งโล่งสบาย พร้อมด้วยการจัดแต่งด้วยต้นไม้ที่ออกแบบได้ลงตัวกับบรรยากาศชายทะเล โดยอาคารใหญ่มีลักษณะเป็นรูปตัว U สามารถมองเห็นทะเลได้ทั้งในมุมเตี้ยและมุมสูง

ห้องพัก มีให้เลือก 3 แบบ ประกอบด้วย ห้อง Studio, 1 Bedroom และ 2 Bedroom ซึ่งทางโรงแรมมีความโดดเด่นกว่าที่อื่น เรื่องขนาดของห้องที่กว้างใหญ่ โอ่โง่งมีพื้นที่ให้ใช้สอยในทุกๆ ส่วน เน้นการออกแบบ และตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ ให้ความคลาสสิกทุกห้องมีการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่การใช้งานอย่างชัดเจน เริ่มตั้งแต่ในส่วนของโซนรับแขก ถึงแม้ จะเป็นห้อง Studio ก็มีการจัดมุมโซฟาที่เป็นโซนสำหรับนั่งเล่นไว้

นอกจากนี้ทุกห้องยังมีส่วนทำครัว ที่ออกแบบไว้ได้อย่างลงตัว ไม่เกะกะ สามารถประกอบอาหารได้เอง มีอุปกรณ์ทำครัวพร้อมสรรพ ทั้งจาน ชาม ถ้วย กระทะ ซึ่งในส่วนนี้ทำให้แตกต่างจากที่อื่นชัดเจน มีโต๊ะรับประทานอาหาร ให้ความรู้สึกเหมือนได้อยู่ที่บ้าน

และสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกท่านรู้สึกได้ถึงความสะดวกสบาย และความอบอุ่นเป็นกันเองก็คือ การให้บริการของพนักงาน ที่เปรียบเสมือนว่าทุกท่านเหมือนคนในครอบครัว เรามีระบบการ รักษาความปลอดภัยด้วยระบบคีย์การ์ด มาที่ แคนทารี เบย์ ระยอง ที่เดียวเหมือนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพราะทางโรงแรมฯ มีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของทุกท่าน สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกาย ถ้าเต็มทีกับการเล่นน้ำทะเลแล้ว ก็สามารถเลือกที่จะใช้บริการ สระว่ายน้ำทั้ง 2 สระ ของ โรงแรม เพื่อผ่อนคลายต่อ แต่ท่านใดที่ต้องการเหื่อ โรงแรมก็มีสนามเทนนิสไว้ให้ประลองฝีมือกัน หรือ ใครเป็นเซียนโต๊ะเล็ก ก็สามารถเลือกใช้บริการของโต๊ะปิงปองได้ตามถนัด ส่วนสาว ๆ คงจะหนีไม่พ้นห้องฟิตเนส ซึ่งทางโรงแรมได้เตรียมอุปกรณ์ชั้นดี พร้อมครูฝึกไว้คอยให้คำแนะนำ ส่วนใครที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือ ก็สามารถผ่อนคลายกับหนังสือนิตยสาร และบริการค็อกเทล คาเฟ่ ฟรีได้ที่ห้อง Executive lounge ซึ่งเปิดให้บริการเปรียบเสมือนห้องนั่งเล่นของทุกๆ ท่าน ส่วนเรื่องอาหาร ทางโรงแรมมีห้องอาหาร No.43 Italian Bistro ซึ่งเป็นสาขาที่ 2 ต่อจากซอยหลังสวนที่กรุงเทพฯ ให้บริการอาหารอิตาเลียนรสเลิศ ด้วยความชำนาญของเชฟมืออาชีพโดยนอกจากอาหารอิตาเลียน และ ทุกเดือนก็จะมีโปรโมชั่นอาหารอื่นๆ ที่ลึกลับเปลี่ยนแปลงกันไป ทั้งเทศกาลอาหารญี่ปุ่น อาหารไทย อาหารยุโรป ฯลฯ หรือถ้าอยากได้บรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน ก็

สามารถเลือกนั่งรับประทานอาหาร และฟังเพลงโพล์ซอของ ได้ที่ ศาลา ชั้นเซ็ท บริเวณด้านหน้าของ โรงแรม จิบเครื่องดื่มเย็นๆ พร้อมบาร์บีคิวนานาชาติ ได้อารมณ์ไปอีกแบบและด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่มีมากกว่าโรงแรมทั่ว บวกกับระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม ความงดงาม โรงแรม แคนทารี เบย์ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ จ.ระยอง จึงเป็นสถานที่ๆ ทุกท่านไม่ควรพลาด เมื่อเดินทางไป จ.ระยอง

โรงแรมแคนทารี เบย์ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ระยอง 50, 50/2 ถ.ชายทะเล ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 0-3880-4844, 0-3861-9025 หรือที่ www.kantarygroup.com